



## CHÙA NGÀN PHẬT

*Thousand Buddha Temple*

153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406

email: [chuanganphat@gmail.com](mailto:chuanganphat@gmail.com) - Tel: (919) 349-6892

# Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan 2023

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Để cảm niệm ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ nhiều đời, Chùa Ngàn Phật hội đủ duyên lành nên đã cung thỉnh được Hòa thượng Thích Minh Quang, Viện chủ Tu viện Thiện Tường, Illinois, chứng minh và chủ trì Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Phật Lịch 2567 vào ngày **Chủ Nhật, 13 tháng 8 năm 2023** với chương trình dưới đây:

- 10:30 AM - Đại Lễ Vu Lan và Lễ Cài Hoa Hồng
- 11:30 AM - Pháp thoại
- 12:30 PM - Cơm chay thân mật
- 04:30 PM - Cúng Thí Thực

Trong tinh thần tu tập, thực thi nếp sống hiếu hạnh, và giữ gìn cội nguồn đạo lý của dân tộc, chúng tôi thành tâm mong ước được sự tham dự của quý đồng hương Phật tử.



*Hòa Thượng Thích Minh Quang, viện chủ Tu Viện Thiện Tường, có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm tu học và hoằng dương Chánh Pháp trong và ngoài nước. Trên đường hoằng Pháp lợi sinh, Thầy đã có rất nhiều cống hiến đối với Phật Pháp qua việc biên soạn sách vở, phiên dịch kinh điển, sáng tác thơ văn, và giảng dạy giáo lý. Sự chia sẻ Phật Pháp của Thầy là niềm phước lạc vô lượng để chúng ta nương theo đó tu tập.*

Noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, để rộng kết thiện duyên báo hiếu và nuôi lớn các hạt giống biết ơn và đền ơn, Chùa Ngàn Phật phát nguyện tụng Kinh Vu Lan từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023, và Kinh Địa Tạng từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 năm 2023.

Xin quý đồng hương Phật tử hoan hỷ gửi phiếu cầu an, cầu siêu đính kèm về chùa. Chùa sẽ cầu nguyện cho quý vị và người thân liên tiếp 7 ngày trong mùa Vu Lan.

Kính chúc quý đồng hương Phật tử cùng gia đình luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, và đầy hỷ lạc trong việc tu học và hộ trì Tam Bảo.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Greensboro, ngày 20 tháng 7 năm 2023

Chùa Ngàn Phật kính mời





## **Tư Duy: Cận tử nghiệp và thân trung ấm khi chết và tái sinh**

Nếu muốn có một tái sinh tốt đẹp thì chúng ta phải tạo nhiều nghiệp lành và chuẩn bị cho lúc chết và tái sinh. Tiến trình này được giải thích trong nhiều kinh sách, nhất là những kinh sách Tây Tạng.

Chết là một tiến trình duyên sinh rất phức tạp bao gồm sự phân tán và tan rã của các căn và tứ đại bên ngoài và sự tan rã của các ý tưởng và cảm xúc thô và tế bên trong. Khi tiến trình của sự chết chấm dứt và ngay khi tiến trình của sự tái sinh bắt đầu, tâm thức người chết tái sinh vào trạng thái trung ấm (*bar-do*) giữa hai kiếp sống và thọ một thân cực vi tế, tạo thành chỉ nhờ năng lượng của khí. Thân trung ấm này có thể đi xuyên qua mọi vật để tìm nơi tái sinh cho kiếp sống mới. Thân trung ấm, mang theo nghiệp đã tạo trong quá khứ, có hình dạng của thân trong cảnh giới tái sinh sắp tới, như thân một đứa bé nếu được tái sinh làm người hay một con vật nếu tái sinh làm súc sanh, v.v. Toàn thể kiếp sống của thân trung ấm có thể kéo dài từ một phút chốc cho đến 49 ngày để tìm nơi tái sinh.

Trạng thái của tâm thức lúc lâm chung, được thể hiện bởi tiềm năng có sẵn trong thần thức, là loại nghiệp có cường độ rất mạnh còn được gọi là Cận tử nghiệp (*Asannakamma*) có ảnh hưởng rất lớn đến Dẫn nghiệp là nghiệp dẫn dắt hướng tái sinh. Xin xem thêm [CHẾT VÀ TÁI SANH](#).

Ngoại trừ trường hợp của các vị tu hành cao, chúng ta phải hiểu là tất cả những giáo lý và những gì chúng ta học hỏi được trong cuộc sống đều không thể giúp chúng ta khi chết và tái sinh. Vì vậy chúng ta phải tinh tấn tu tập và áp dụng những giáo lý đã học trong cuộc sống để có được những thói quen tốt hay nghiệp thiện lành. Sau một thời gian thì tâm thức của chúng ta sẽ trở nên thuần thiện có ảnh hưởng rất lớn đến Cận tử nghiệp khi lâm chung để được tái sinh trong các cảnh giới cao.

Vì chỉ có nghiệp lực hay Mãn nghiệp đi tái sinh nên chúng ta phải tích cực tạo nghiệp lành. Đức Phật đã dùng thí dụ khi một cái cây đã nghiêng về hướng nào thì khi ngã nó sẽ ngã về hướng đó để trả lời Ngài Ma Ha Nam hỏi nếu chết bất đắc kỳ tử thì sẽ sanh về đâu. Xin xem thêm [CÔNG ĐỨC BỐ THÍ NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT](#).

Trong đời sống hàng ngày, các tâm quen thuộc như tham lam, sân hận, đố kỵ chỉ cần bị kích thích một chút là đã nổi lên trong ý thức. Các tâm thức quen thuộc này thường hiện hành trước tiên trong trạng thái của tâm thức lúc lâm chung hay Cận tử nghiệp để đưa chúng ta đọa vào các cõi thấp như súc sinh, ngạ quỷ, v.v. Vì lý do này, chúng ta phải luôn cố gắng đừng có những ý nghĩ hay hành động tiêu cực, thúc đẩy bởi tham, sân, si, mạn, nghi, lâu dần thành thói quen tạo ra cận tử nghiệp ác đưa chúng ta đọa vào các cõi thấp. Có những hành động, vì sự trợ giúp của Tăng thượng duyên, có thể tạo nên nghiệp rất nặng. Thí dụ như tạt hay nói xấu sau lưng để hại người. Đây là nghiệp rất ác vì lời nói xấu thường trở nên rất tai hại sau khi được truyền miệng bởi nhiều người, và người bị nói xấu vì không biết nên họ không có cơ hội để bào chữa. Hơn nữa, nghiệp này tương ứng với bản tính dấu diếm, trốn tránh của chúng sanh ở các cõi thấp nên nó rất có khả năng hiện hành trong trạng thái của tâm thức lúc lâm chung dẫn chúng ta tái sinh trong cảnh giới súc sinh, ngạ quỷ hay địa ngục.

Cận tử nghiệp phải chờ đủ duyên để phát khởi và trở thành giai đoạn tiếp nối của những nghiệp lực từ quá khứ với một kiếp sống mới. Nếu chúng ta đã kết nhiều thiện duyên với chúng sanh trong quá khứ qua những thiện nghiệp như bố thí, cúng dường thì chúng ta sẽ gặp được nhiều điều kiện thuận lợi hay thuận duyên kích thích Cận tử nghiệp đưa chúng ta tái sinh vào các cõi cao như cõi trời, người v.v.

Trên đây là phần tóm lược của bài viết [CẬN TỬ NGHIỆP VÀ THÂN TRUNG ẤM KHI CHẾT VÀ TÁI SANH](#) dưới đề mục TƯ DUY trên trang mạng Chùa Ngàn Phật.



## Ruộng Phước Xây Dựng Chùa Ngàn Phật và chương trình tu học bằng Anh Ngữ cho giới trẻ

Tên Phật Tử: \_\_\_\_\_, Pháp Danh: \_\_\_\_\_

Địa Chỉ: \_\_\_\_\_

Điện Thoại: \_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_

### **Nhân mùa Vu Lan Phật Lịch 2567, chúng con xin phát tâm cúng dường:**

- ❖ Cúng Dường Đại Lễ Vu Lan \_\_\_\_\_ dollars
- ❖ Cúng Dường \_\_\_\_ Vị Phật Tương Lai sẽ được thờ trên chánh điện mới cho:  
(Tên) \_\_\_\_\_ (Pháp Danh) \_\_\_\_\_ (1,000 dollars mỗi tượng)
- ❖ Cúng Dường Xây Dựng Chùa Ngàn Phật \_\_\_\_\_ dollars
- ❖ Cúng Dường Trang Mạng (Website) của Chùa \_\_\_\_\_ dollars
- ❖ Cúng Dường Các Chương Trình Tu Học bằng Anh Ngữ \_\_\_\_\_ dollars
- ❖ Cúng Dường Tam Bảo \_\_\_\_\_ dollars
- ❖ Cúng Dường Định Kỳ Hàng Tháng \_\_\_\_\_ dollars

Tùy hỷ ngân phiếu xin đề: Chùa Ngàn Phật và gửi về địa chỉ: 153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406.  
Mọi sự cúng dường sẽ được cấp giấy khấu trừ thuế. EIN Federal Tax ID: 81-4416657.

### **MẪU XIN CẦU AN VÀ CẦU SIÊU** (Nếu không đủ hàng, xin quý Phật tử in thêm)

#### **XIN CẦU AN**

Liên hệ	Họ và Tên	Pháp Danh	Ngày Sanh

#### **XIN CẦU SIÊU**

Liên hệ	Họ và Tên Hương Linh	Pháp Danh	Ngày Mất	Tuổi

Chùa sẽ cầu an cho quý đồng hương Phật tử và cầu an, cầu siêu cho người thân của quý đồng hương Phật tử liên tiếp 7 ngày trong mùa Vu Lan.